



# Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 4 ฉบับที่ 142 ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2558

ช่วงวันที่ 16-20 มีนาคม 2558

## ภาวะเศรษฐกิจสำคัญในรอบสัปดาห์

- พาณิชย์คงเป้าส่งออก 4% หลังเรียกทูตพาณิชย์ชี้แจงนโยบายกระตุ้นส่งออกในพื้นที่ของตนประเมินผลทุก 6 เดือน
- พาณิชย์เบรกระบายข้าวหวั่นจุดราคาข้าวในประเทศร่วงดันขายจีทูจีเกาหลี-ตุรกี
- คลังโอดเศรษฐกิจทรุดรายได้หลุดเป้าคาดสิ้นปีทะลุแสนล้านบาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบนโยบายผลักดันการส่งออกแก่ทูตพาณิชย์ 61 สำนักงานใน 46 ประเทศ โดยกระทรวงยังคงเป้าส่งออกปี 2558 ที่ร้อยละ 4 มูลค่า 2.36 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แม้จะมีบางประเทศในกลุ่มมีปัญหาเศรษฐกิจ แต่หลายประเทศในกลุ่ม เช่น ฝรั่งเศส รวมทั้งตลาดอื่นๆ เช่น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ตลาดที่เริ่มฟื้นตัว ดังนั้นจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งหลังสิ้นไตรมาสแรกของปีนี้ โดยได้มอบนโยบายให้ทูตพาณิชย์ในการทำงานเน้นตามยุทธศาสตร์ด้านการตลาดที่กระทรวงกำหนดไว้ 4 กลุ่ม ได้แก่ ตลาดที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ตลาดที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจปานกลาง เช่น จีน อินเดีย ออสเตรเลีย ตลาดใหม่ เช่น แอฟริกา และตลาดอาเซียน ทั้งนี้เพื่อกระจายความเสี่ยง ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ร่วมกันพบว่าตลาดสหรัฐฯ และอาเซียนมีแนวโน้มขยายตัวได้ดี ขณะที่ตลาดอื่นๆ แม้จะขยายตัวค่อนข้างต่ำแต่ได้กำชับให้ทูตพาณิชย์หาช่องทางให้ตลาดขยายตัวให้ได้ โดยได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์รายงานผลดำเนินงานทุก 3 เดือน และคณะกรรมการจะทำการประเมินผลงานทูตพาณิชย์ทุก 6 เดือนหากไม่ผ่านเกณฑ์อาจมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อให้คนที่มีศักยภาพไปทำงานแทนเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมาตรการดังกล่าวน่าจะมีส่วนช่วยให้ทูตพาณิชย์ในแต่ละพื้นที่ต้องพยายามหาช่องทางในการเร่งการส่งออกในพื้นที่ที่สำนักงานของตนรับผิดชอบอย่างจริงจังจึงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งน่าจะมีส่วนช่วยให้การส่งออกในปีนี้ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นได้บ้าง แม้เป้าหมายการขยายตัวของการส่งออกที่ร้อยละ 4 ที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าไว้ในปีนี้จะไม่แน่นอน อีกทั้งการส่งออกในเดือนมกราคม 2558 ก็ปรับตัวในทิศทางที่ลดลงร้อยละ 3.46 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการให้ชะลอการระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลครั้งที่ 3/2558 ออกไปก่อน เพื่อไม่ให้สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกในตลาดตกต่ำเนื่องจากเป็นช่วงผลผลิตข้าวเปลือกนาปรังกำลังออกสู่ตลาด โดยยืนยันว่าราคาข้าวเปลือกเฉลี่ยจะไม่ต่ำกว่าตันละ 8,000 บาท ที่ความชื้น 15% แต่หากความชื้นมากกว่า ชวานาจะขายได้ในราคาที่ต่ำกว่า ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์กำลังเจรจาเร่งผลักดันการระบายข้าวผ่านวิธีรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับประเทศตุรกีและเกาหลีใต้ และเมื่อรวมกับจีทูจีที่ดำเนินการไปก่อนหน้านี้ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ปริมาณ 2 แสนตัน และจีนปริมาณ 2 ล้านตัน คาดว่าจะทำให้สถานการณ์ราคาข้าวดีขึ้นจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีส่วนช่วยในเรื่องของราคาข้าวในประเทศในช่วงที่ผลผลิตข้าวของไทยที่เริ่มออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้นไม่ทำให้ราคาข้าวตกต่ำมากเกินไป ซึ่งจะส่งผลต่อราคาขายข้าวและรายได้ของชาวนา อย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ได้ผลักดันโครงการ "ตลาดกลางซื้อขายสินค้าเกษตร" เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถเจรจาซื้อขายสินค้าเกษตรโดยไม่มีพ่อค้าคนกลางเพื่อให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าได้ราคาสูงขึ้น

คลังโอดเศรษฐกิจทรุดกว่าคาดกระทบจัดเก็บภาษี 5 เดือนแรกปีงบประมาณ 2558 หลุดเป้า 3.3 หมื่นล้านบาท คาดสิ้นปีมีรายได้ต่ำกว่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า 1 แสนล้านบาท โดยกรมสรรพากรมีรายได้ลดลงมากที่สุด 1.6 แสนล้านบาท โดยตัวเลขจัดเก็บเดือนกุมภาพันธ์ 2558 รายได้ทรุด 2 หมื่นล้าน ซึ่งจากการหดตัวของการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐโดยเฉพาะกรมสรรพากรสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศยังไม่ฟื้นตัวมากนักเนื่องจากการบริโภคและการลงทุนชะลอตัว การจัดเก็บภาษีรถยนต์ ภาษี



เครื่องตี และภาษีเครื่องใช้ไฟฟ้าของกรมสรรพสามิตก็ยังคงต่ำกว่าเป้าเป็นผลมาจากการชะลอตัวของการบริโภคตามภาวะเศรษฐกิจและนโยบายรถยนต์คันแรก ในขณะที่การการจัดเก็บภาษีศุลกากรขาเข้ายังต่ำกว่าเป้าจากการชะลอตัวมากของการนำเข้า ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลมีการลดภาษีนำเข้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนั้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ (การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 จังหวัด การปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs การจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs การปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีศุลกากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต) จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนที่น่าจะช่วยให้การบริโภคการลงทุนของภาคเอกชนมีมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามก็เป็นปัจจัยลบที่ทำให้การจัดเก็บรายได้ของภาครัฐไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้เช่นกัน

## เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์

- OECD ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปีนี้ที่ 4%
- Fed มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0-0.25% พร้อมปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯ
- BOJ ยังคงนโยบายผ่อนคลายการเงินต่อไป
- ราคาน้ำมันปรับลดลงต่อจากปริมาณน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และค่าเงินสหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้น

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มการฟื้นตัวดีขึ้น เมื่อองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD) ได้ทำการปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปี 2558 มาอยู่ที่ร้อยละ 4.0 จากที่เคยคาดการณ์ไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 ว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.9 รวมทั้งปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2559 มาอยู่ที่ 4.3 เนื่องจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงและการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของหลายธนาคารกลางประเทศต่างๆ ด้านสหรัฐฯ ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2558 สรุปได้ว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีการชะลอตัวลงบ้างจากเดิมที่เคยขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่งเมื่อปลายปี 2557 ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0-0.25 ต่อไป ขณะเดียวกัน Fed ได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในปีนี้มาอยู่ที่ระหว่างร้อยละ 2.3-2.7 จากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้เมื่อเดือนธันวาคม 2557 ที่ร้อยละ 2.6-3.0 ผลจากการส่งออกที่ชะลอตัวลง ขณะที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ตัดสินใจคงนโยบายผ่อนคลายการเงินในระดับปัจจุบันต่อไป (80 ล้านล้านเยนต่อปี) พร้อมส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นกำลังจะออกจากภาวะถดถอย

สำหรับราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 51.44 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากความกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดลิเบียรายงานปริมาณน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 490,000 บาร์เรลต่อวัน และจากที่ EIA รายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นและระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 80 ปี อยู่ที่ 458.51 ล้านบาร์เรล นอกจากนี้ราคาน้ำมันยังคงถูกกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ของสหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องและการคงกำลังการผลิตน้ำมันของกลุ่ม OPEC

## ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ ( 23-29 มีนาคม 2558 )

- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม และยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์เดือนกุมภาพันธ์ 2558
- GDP สหรัฐฯ ไตรมาส 4/2557 ครั้งสุดท้าย